



**ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)**

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนั้น เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จึงขอแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หมวด ๔ การสงเคราะห์สมาชิก ข้อ ๓๒ (๕) สวัสดิการในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ และวิจัย ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี้

๕.๑ ตำรา หนังสือ สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ โดยให้กองทุนสวัสดิการ เป็นผู้สำรองเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานวิชาการทั้งหมด และนำออกเผยแพร่จำหน่าย เมื่อจำหน่ายได้ให้นำเงินส่งคืนกลับกองทุนสวัสดิการ และให้ปันกำไรที่ได้จากการจำหน่ายในจำนวนอัตราร้อยละ ๖๐ ให้ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ

๕.๒ เงินรางวัลในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

- บทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ ให้เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท
- บทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ ให้เรื่องละ ๔,๐๐๐ บาท
- บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๔ ขึ้นไป (Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ ให้เรื่องละ ๖,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ.

(นางสาวศุภกรใจ เจริญสุข)

ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี